

จะเก็บไว้ใช้อีก

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ได้หมายถึงการให้สำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาเท่านั้นครับ แต่อาจเปิดเผยโดยให้ตรวจดูแต่ไม่ให้สำเนาที่มี ขึ้นอยู่กับเหตุผลอะไร ไปดู

นายตั้งใจได้เข้าสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอวุฒิปริญญาโท) มีหนังสือถึงกรมการปกครองขอทราบผลคะแนนการสอบพร้อมสำเนา กระดาษคำตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย รวม ๓ รายการ กรมการปกครองเปิดเผยคะแนนให้นายตั้งใจทราบว่า ได้ ๙๐ คะแนน แต่ปฏิเสธการเปิดเผยในส่วนของกระดาษคำตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย นายตั้งใจจึงมีหนังสือ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรมการปกครอง มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า นายตั้งใจได้ขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งกรมการปกครองมีหนังสือแจ้งว่าผู้ขอได้คะแนนความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๙๐ คะแนนจาก ๒๐๐ คะแนน ผู้ที่จะผ่าน ต้องได้ร้อยละ ๖๐ คือ ๑๒๐ คะแนน สำหรับสำเนากระดาษคำตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย คณะกรรมการ สอบแข่งขันมีมติให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยตรวจดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง แต่ไม่อนุญาตให้ ถ่ายสำเนาข้อสอบพร้อมเฉลย เนื่องจากสงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการปกครอง กระทบต่อประสิทธิภาพและ วัตถุประสงค์ในการทดสอบ โดยข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเป็นข้อสอบปรนัย อาจนำไปใช้ในการสอบครั้งอื่นต่อไป หรือเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขลักษณะ เนื้อหา ซึ่งเมื่อสอบเสร็จแล้วได้แจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏผู้รับจ้าง ดำเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ ประมวลผลสอบ วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อให้กรมการปกครอง หากผู้เข้าสอบ จะขอตรวจดูกระดาษคำตอบ และคำเฉลยแบบปรนัย ซึ่งไม่มีเนื้อหาของข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบที่ถูกต้อง ด้วยตนเองก็น่าจะเพียงพอที่จะใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามที่แจ้งความประสงค์ในหนังสือที่อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ กรมการปกครองยินดีให้นายตั้งใจเข้าตรวจดูได้

คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เห็นว่า กระดาษคำตอบและข้อสอบพร้อมเฉลยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นายตั้งใจเป็นผู้เข้าสอบด้วยต้องการตรวจสอบความถูกต้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง แต่เมื่อข้อสอบครั้งนี้ อาจนำไปใช้ในการสอบครั้งต่อไป จึงมีลักษณะเป็นคลังข้อสอบ หากเปิดเผยอาจมีผลกระทบต่อ การสอบ ครั้งต่อไป จึงวินิจฉัยให้กรมการปกครองเปิดเผยกระดาษคำตอบของนายตั้งใจและคำเฉลยข้อสอบแบบปรนัย ที่ไม่มีเนื้อหาของข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ พร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ส่วนข้อสอบพร้อมคำเฉลย ที่มีเนื้อหาของข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ เปิดเผยให้นายตั้งใจทราบได้ ด้วยการให้เข้าตรวจดูแต่ไม่ให้สำเนา

หมายความว่าให้เข้าไปนั่งอ่านได้ ห้ามถ่ายเอกสาร ห้ามนำกระดาษปากกาเข้าไปจดลอก ออกมา มีข้อสงสัยติดต่อหารือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th